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สรปุรายงานผลการดำเนนิงาน ตามโครงการประชมุประจำเดอืนองค์กรภาคประชาชน  
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2567  

วนัจนัทรท์ี ่ 8  มกราคม  2567  เวลา 08.30 น. 
ณ หอประชมุประชาเมอืงไผ่ เทศบาลเมอืงบ้านไผ่ 

********************************************************************************** 

1. ข้อสั่งการ ข้อราชการ นโยบาย จังหวัดขอนแก่น/ แจ้งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะผู้บริหาร 
               นายประเสริฐ พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้

ชี ้แจง ข้อสั่งการ ข้อราชการ นโยบายของจังหวัดขอนแก่นในที่ประชุม ให้หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน
เทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 39 ชุมชน และแขกผู้มีเกียรติ ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทุกท่าน 
ไดท้ราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 การเรียกประชุม 5 ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการป้องกันน้ำท่วม ซึ่งจะเรียกประชุม
ภายในบ่ายวันนี้หรือไม่ก็วันพรุ่งนี้ โดยจะเชิญผู้ที่อาศัยอยู่ตามลำห้วยมาทั้งหมด 29 ราย มาร่วมประชุมหารือ
กัน ถ้าตกลงกันได้ภายในสิ้นเดือนนี้ก็จะสรุปเป็นแผนประจำอำเภอและเดือนหน้าก็จะตั้งเป็นแผนจังหวัดเพราะ
ต้องรีบสรุปเสร็จภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์สำหรับโครงการป้องกันน้ำท่วมระยะที่ 2 นี้ และระยะที่ 3 ต่อไปก็
น่าจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะมีระยะเวลาในการจัดการที่มากกว่า เนื่องจากห้วยจิกมีระยะทางประมาณ 28 
กิโลเมตร ทำให้ก็จะเข้าไปในปี พ.ศ. 68 ,69 จำนวนราคาประมาณทั้งสิ้น 1,500 ล้านบาท อีกส่วนหนึ่งก็ได้
งบประมาณมาจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ประมาณอาทิตย์หน้าก็จะได้มีการเข้ามาสำรวจและมาออกแบบ
ปรับปรุงฟุตบาตรทางเท้าให้ใหม่ด้วย 

ฝากถึงสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ในส่วนของชุมชนศาลเจ้าและบริเวณวัดจันประสิทธิ์ ก็จะมีการลง
พื้นที่ สำรวจ ออกแบบ ระบบระบายน้ำและฟุตบาตรทางเท้าใหม่ รวมถึงดูว่าพื้นที่ไหนรุกล้ำหรือไม่รุกล้ำห้วย
บ้าง แบบก็จะออกเสร็จภายในสิ ้นดือน สิงหาคม 2567 ถ้าออกแบบเสร็จแล้วก็จะมาแจ้งในที ่ประชุม
ประจำเดือนฯ นี้ให้ดู 

1.2 เกี่ยวกับรถขยะปีที่แล้วเทศบาลได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประมาณ 22.5 ล้านบาท ซึ่งทำให้ได้รถ
ขยะมาเพิ่มอีก 1 คัน โดยสีรถขยะเทศบาลมีทั้งหมด 3 สี คือ ชมพู ส้ม เขียว ประจำเขตละสี โดยจะมีระบบ
ใหม่ทำให้น้ำขยะไม่หยดไหลตามทางเนื่องจากมีถังพักน้ำ 100 ลิตร อยู่ในรถ ซึ่งรถขยะต่อจากนี้ก็จะใช้รุ่นนี้
ทั้งหมด 

1.3 ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมกราคม 2567 ซึ่งจะตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 ทาง
เทศบาลเมืองบ้านไผ่จะได้มีการจัดงานวันเด็ก เนื่องจากทางสมาชิกฯ ได้มีการทักท้วงเขามาว่าการเอารถถังมา
เด็กน่าจะเบื่อกันแล้ว ปีนี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงโดยนำสวนเนรมิตเข้ามาแทน ในส่วนรายละเอียดจะให้กอง
การศึกษาเป็นผู้ชี้แจง และได้มีการเชิญให้ที่ปรึกษา มนัส มาซา ได้มาช่วยดูเกี่ยวกับกิจกรรมของกองการศึกษา 

 

ที่ประชุม... รับทราบ  
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  2. เรื่อง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

นางสาวรัชภรณ์  โพธิ์วิเศษ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวการจัดกิจกรรม
งานวันเด็กของเทศบาลปีนี้ในวันที่ 13 มกราคม 2567 นั้น สืบเนื่องจากทางผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงการ
พัฒนาการของเด็กจึงได้มาการนำเอาสวนสนุกมาตั้งที่บริเวณสนามหน้าเทศบาล ประกอบด้วยเครื่องเล่น รถไฟ
เล็ก รถไฟใหญ่ สปริงบอร์ด เป็นต้น และมีกิจกรรมการแสดงของเด็กบนเวที ประกอบด้วย การแสดงของ
โรงเรียน ท.1 โรงเรียน ท.2 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และยังมีฐานเกมต่างๆ ที่จะมาร่วมกับงานวันเด็กของ
เทศบาลด้วย ประกอบด้วย เกมส์โยนห่วง เกมส์ล้วงแล้วแจก เกมส์ตักไข่ เกมส์โยนบอลเสี่ยงดวง เกมส์โยนลูก
เทนนิส เกมส์ตีกอล์ฟมหาสนุก เกมเหยียบลูกโป่ง เกมส์บิงโก เกมส์ยิงจุดโทษ เกมส์ขดลวดไฟฟ้า และกิจกรรม
นัทนาการหรือสวนสนุกนั้นเอง กิจกรรมขยะแลกขนมของกองสาธารณะสุข 

โดยในวันดังกล่าวจึงขอเชิญชวนทุกท่านได้นำบุตรหลานของทุกท่านมาร่วมกิจกรรมวันเด็กของทาง
เทศบาลเมืองบ้านไผด่้วย  

- นายประเสริฐ  พงษ์ธีรมิตร นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งเพิ่มเติมให้ประธานชุมชนทั้ง 39 
ชุมชน และพ่ีน้องประชาชนในชุมชนของตนเองได้ทราบและได้มาร่วมกิจกรรมด้วย เพราะในเดือนนี้มีกิจกรรม
มากมาย เช่น วันที่ 18-22 มกราคม ของทุกปีทางอำเภอบ้านไผ่จะมีการจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ โดยปีนี้ทาง
นายอำเภอบอกจะจัดใหญ่เพราะนำต้นแบบมาจากงานไหมของขอนแก่นที่ผ่านมา โดยทางอำเภอบ้านไผ่ไดใ้ห้
เทศบาลเมืองบ้านไผ่เป็นผู้ดำเนินการจัดการประกวดบุญกุ้มข้าวใหญ่ จึงอยากให้กิจกรรมมีความหลากหลาย
และทุกชุมชนมาร่วมกิจกรรม โดยเฉพาะปีนี ้ก ็จะมีขบวนแห่หลายขบวน วันนี ้ เลยจะมีการประชุม
คณะกรรมการชุมชนทุกท่านเพ่ือปรึกษาหารือกัน ในส่วนขบวนนั้นจะให้ทางกองการศึกษาเป็นผู้ชี้แจงอีกที แต่
อยากให้ทางนางรำในขบวนของทั้งสามเขตได้มีความสามัคคีกันและมีรูปแบบการแต่งกายเหมือนกัน และอีก
ขบวนเดินรณรงค์สวมหมวกกันน็อคก็จะให้ทาง อปพร. แต่งชุด อปพร. ใส่หมวกกันน็อคเดินหรือรูปแบบใดก็จะ
มอบให้ทางสำนักปลัดเป็นผู้จัดการต่อไป 

 

ที่ประชุม... รับทราบ 
 

3. เรื่อง โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  
นางสุภาภรณ์  คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับ

มอบหมายจากการเข้าร่วมประชุมประจำเดือนของอำเภอบ้านไผ่ เพื่อให้ประธานชุมชุนทั้ง 39 ชุมชนทราบ
และได้มีส่วนร่วมในการกิจกรรมประจำปี พ.ศ. 2567 ในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ซึ่งทางขอนแก่นได้
ประกาศให้งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่เป็นงานประเพณีท้องถิ่นของอำเภอบ้านไผ่  โดยงานประเพณีบุญกุ้ม
ข้าวใหญ่ทางอำเภอบ้านไผ่ได้กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 18 - 22 มกราคม 2567 ซึ่งทางเทศบาลเมืองบ้าน
ไผ่เราได้รับมอบหมายภารกิจ ดังนี้ 

1. การจัดรูปแบบขบวนแห่และการประกวดต่างๆ โดยกิจกรรมการประกวดต่างๆ มีทั้งหมด 16
กิจกรรม  ซึ่งประกอบด้วย 

1.1 การประกวดผลผลิตทางการเกษตร เจ้าภาพผู้รับผิดชอบคือสำนักงานเกษตรอำเภอบ้าน
ไผ่ รับสมัครวันที่ 18 มกราคม 2567  
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1.2 ประกวดพานบายศรี เจ้าภาพผู้รับผิดชอบคือวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ รับสมัครวันที่ 
18 มกราคม 2567 

1.3 ประกวดปราสาทข้าว 
1.4 ประกวดขบวนแห่ 
1.5 ประกวดผลผลิตด้านปศุสัตว์ 
1.6 ประกวดธิดาบุญกุ้มข้าวใหญ่ ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่เป็นเจ้าภาพ 
1.7 ประกวดสรภัญญะแห่งประเทศไทย 
1.8 ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
1.9 ประกวดเดี่ยวพิณและเดี่ยวแคน 
1.10 ประกวดแม่ฮ้างมหาเสน่ห์ 
1.11 ประกวดสำรับอาหารพาข้าวอีสาน 
1.12 ประกวดส้มตำลีลา 
1.13 ประกวดส้มตำรสเด็ด 
1.14 ประกวดทำส้มวัว 
1.15 ประกวดเต้นแอโรบิก 
1.16 ประกวดธุงอีสาน 

 2. เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมประกวดธิดาประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ โดยได้ประกาศรับสมัครไปแล้วตั้งแต่
วันที่ 4 มกราคม 2567 และรับสมัครถึงวันที่ 16 มกราคม 2567 โดยสามารถสมัครได้ที่กองการศึกษา 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

สำหรับนโยบายที่ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้มอบให้กับทางชุมชนในการส่งเข้าประกวดกิจกรรมต่าง ๆ 
ประกอบไปด้วย ประกวดพานบายศรี ประกวดปราสาทข้าว  

สำหรับการประกวดขบวนแห่ ในส่วนรูปแบบขบวนจะมาจากส่วนกลางหรือทางอำเภอบ้านไผ่ ที่ได้
กำหนดให้แต่ละหน่วยงานมีรูปแบบเหมือนกันทั้งหมด คือ  

  1. ป้ายเทศบาล โดยให้กองการศึกษาและโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ 
  2. ป้ายโครงการ 
  3. พระบรมฉายาลักษณ์ 
  4. พานพุ่ม 
  5. ธงไตรรงค์ ธงสัญลักษณ์ โดยให้โรงเรียน ท.1 เป็นผู้รับผิดชอบ 
  6. พานบายศรี 
  7. รถปราสาทข้าว 
  8. ขบวนนางรำ 50 คน โดยกองการศึกษาได้ประสานกับประธานสมหวังสังวาลย์แล้ว จึงขอ  
               เชิญชวนชุมชนต่าง ๆ ที่มีนางรำมาร่วมกิจกรรม โดยการแต่งกายของนางรำเป็นผ้าสิ้น 
               สีเหลือง 
  9. รถของดีแต่ละตำบลและ OTOP 
  10. ขบวนรณรงค์สวมหมวกกันน็อค 
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  11. กลองยาวมโหรี 
  12. รถ EMS ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
สำหรับการแต่งกายของคณะกรรมการชุมชนให้แต่งกายด้วยเสื้อม่อฮ่อมและผ้าขาวม้ามัดเอว สำหรับ

คณะกรรมการพัฒนาสตรีให้แต่งกายด้วยเสื้อม่อฮ่อมและผ้าสิ้นสวยงาม เขาร่วมขบวนแห่กับทางเทศบาลพร้อม
ผู้บริหารและพนักงานเทศบาล ซึ่งเราจะจัดในส่วนของขันหมากเบ็งในส่วนของขบวนเพื่อจะนำไปแข่งขันกับ
ชุมชนรอบนอก  

ในส่วนของกิจกรรมที่ทางนายกเทศมนตรีฯ ให้เข้าประกวดเพิ่มเติมนั้นประกอบด้วย ประกวดสำรับ
อาหารพาข้าวอีสานให้ส่ง 1 ทีม สมาชิกไม่เกิน 4 คน การประกวดส้มตำลีลาให้ส่ง 1 ทีม สมาชิกไม่เกิน 4 คน 
การประกวดส้มตำรสเด็ด การประกวดทำส้มวัว การประกวดเต้นแอโรบิก โดยขอฝากให้ทางประธานเครือข่าย
ได้พูดคุยกับทุกชุมชนเพื่อส่งรายชื่อเข้าประกวด และนายวรพล ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีฯ ได้ฝากทาง
ประธานเครือข่ายเพิ่มเติมว่าอยากให้สมาชิกในทีมประกวดมาจากทั้ง 3 เขต โดยจะขอให้ส่งชื่อผู้เข้าประกวด
ภายในวันนี้ และการแต่งกายของผู้บริหาร สมาชิกฯ พนักงาน ลูกจ้าง ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ให้ใส่เสื้อ
ม่อฮ่อมและในส่วนของหลักเกณฑ์อย่างละเอียดจะแจกให้ทางประธานชุมชนทราบอีกครั้งในภายหลัง 

- นายมนัส  มาซา ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมกับที่ประชุม 2 เรื่อง 
ดังนี้ 

1. เรื่อง บุญกุ้มข้าวใหญ่ สืบเนื่องจากทางนายอำเภอบ้านไผ่ได้มอบหมายภารกิจให้ทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้รับมอบหมายให้มีส่วนร่วมหลายอย่างดังที่
ได้กล่าวไปแล้ว และด้วยความที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่เป็นเทศบาลใหญ่จึงได้คาดหวังว่าในวันดังกล่าวจะได้รับ
ความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างด ี

จากปีที่แล้วที่ทางกองการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนที่สุดคือ การประกวดธิดาบุญกุ้มข้าวใหญ่ 
ปัญหาที่พบปีที่แล้วคือ หลังประกาศรับสมัครไปจำนวนนางงามที่มาสมัครนั้นมีน้อยและไม่ครบจำนวนที่
กำหนดไว้ จึงอยากฝากทางประธานชุมชนช่วยเฟ้นหาลูกหลานที่มีอายุระหว่าง 17-25 ปี มาสมัครเข้า
ประกวดกัน โดยหลักเกณฑ์เบื้องต้นต้องเป็นคนที่เกิดในอำเภอบ้านไผ่หรือมาเรียนหนังสือ มาทำงานในอำเภอ
บ้านไผ่ เป็นต้น และในวันเดียวกันยังมีตำแหน่งขวัญใจโดยนับจากจำนวนดอกไม้ ส่วนตำแหน่งธิดาบุญกุ้มข้าว
ใหญ่ก็จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการประกวดปกติ 

2. เรื ่อง การจัดงานวันเด็กที ่ทางเทศบาลจะจัดในวันเสาร์ที ่ 13 มกราคม 2567 นี ้ ทางท่าน
นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ก็ได้มอบคำขวัญวันเด็กประจำปี 2567 ว่า “มองโลกกว้าง สร้างสรรค์ 
เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” ซึ่งวันเด็กก็ได้เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2499 มาเป็นเวลาประมาณ 
68 ปีแล้วตั้งแต่สมัยของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่ได้เห็นถึงความสำคัญของเด็ก จึงขอเชิญชวนทุกท่านได้
มาร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง และถ้าท่านใดมีขนมหรือสิ่งของที่อยากมอบให้เด็กก็สามารถมอบให้กับทาง
เทศบาลเพิ่มเติมได้นอกจากกองกลางที่ทางเทศบาลได้จัดหาไว้แล้ว 
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4. เรื่อง การมอบสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ผลงาน ในรูปแบบปฏิทิน พ.ศ.2567 
นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่  ได้ชี ้แจ้งให้ที ่ประชุมทราบเกี ่ยวกับการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงาน โดยทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้รวบรวมผลงานและกิจกรรมต่างๆ ไว้เป็น
ปฏิทิน วันนี้ก็จะได้มีการมอบปฏิทินให้กับทางประธานชุมชนทั้ง 39 ชุมชน เพื่อจะได้นำไปแจกจ่ายให้กับพ่ี
น้องในชุมชนของตนเอง โดยเนื้อหาในปฏิทินก็จะเป็นกิจกรรมระหว่างเดือน มกราคม 2566 - ธันวาคม 
2566 ที่ผ่านมาและเป็นผลงานต่างๆ ที่ทางเทศบาลได้มาทั้ง 11 รางวัล ซึ่งต้องขอบคุณทุกท่านและทุกภาค
ส่วนทีไ่ดม้ีส่วนร่วมกับความสำเร็จทั้ง 11 รางวัลของเทศบาลที่ผ่านมา 
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5. เรื่อง โครงการอบรมทิศทางการพัฒนาและกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2567 

 นายวรพล  ภัคสุขชยั รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับการอบรมทิศ
ทางการพัฒนาและกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2567 โดยในปีนี้จะได้มีการ
เดินทางไปที่เขาใหญ่และเข้าพักที่โรงแรมกรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ ในวันที่ 23-24 มกราคม 2567 โดย
ออกเดินทางในช่วงเช้าของวันที่ 23 ประมาณ 04.30 น. ซึ่งต้องไปให้ถึงเวลาประมาณ 08.30 น. - 09.00 
น. เพื่อที่จะได้ทำกิจกรรมในการทำแผนต่างๆ โดยในช่วงเช้าจะเป็นการอบรม สอนการทำแผนว่าควรทำแบบ
ไหนและการสันทนาการ และในตอนกลางคืนโดยคณะผู้จัดทำแผนและวิทยากรได้ร่วมกันจัดกิจกรรมธีมเป็น
คาวบอยไนท ์และโดยตอนนี้คาดว่าอากาศท่ีเขาใหญ่น่าจะยังมีอากาศที่หนาวอยู่จึงอยากให้เตรียมเสื้อกันหนาว
ไปด้วย 

- นายธนาวุฒิ  พาบุ ประธานชุมชนบ้านไผ่พัฒนา ได้สอบถามกับที่ประชุมกับสีเสื้อที่ใส่ทั้ง 2 วันว่าใส่
สีอะไร โดย นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้ให้คำตอบว่า ในวันที่ 23 ให้ใส่เสื้อสีชมพู
แบบไหนก็ได้ และในวันที่ 24 ให้ใส่เสื้อสีเหลืองลายขอของประธานชุมชน โดยเพิ่มเติมคืออยากให้นำเสื้อแจ็ค
เก็ตไปเพื่อด้วย ส่วนในตอนกลางคืนให้ใส่แบบฟรีสไตล์ไดแ้ละถ้าอยู่ในธีมของคาวบอยหรือใกล้เคียงได้ก็ยิ่งด ี 

- เพิ่มเติมในเดือนหน้าเทศบาลจะมีการไปทัศนศึกษาของประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชนและ
คณะกรรมการพัฒนาสตรี เป็นกลุ่มใหญ่ไปรถบัสทั้งหมด 10 คัน ซึ่งจะไปศึกษาดูงานที่พัทยาโดยตอนนี้กำลังดู
อยู่ว่าจะไปที่เทศบาลบ้านสวนหรือเทศบาลพนัสนิคม โดยต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่จะมีการประภาคใหญ่ของ
ประธานชุมและคณะกรรมการชุมชนทุกคนก็จะมาประชุมกันและรายละเอียดทั้งหมดก็จะอยู่ในการประชุมนี้
รวมถึงของคณะกรรมการพัฒนาสตรีด้วยเช่นกัน 
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6. เรื่อง  การสำรวจข้อมูลครัวเรือนตามแบบสำรวจ Thai QM ประจำปี 2567 
      นางสาวภัทราวรรณ  เกิดพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง

สวัสดิการสังคม ได้แจ้งให้ที ่ประชุมทราบเกี ่ยวกับการสำรวจข้อมูลครัวเรือนตามแบบสำรวจ Thai QM 
ประจำปี 2567 โดยจะขอความร่วมมือจากทางประธานและคณะกรรมการชุมชุนทุกท่านในการสำรวจข้อมูล 
ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อน การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ Thai QM โดะทำเป็นรูปแบบของแบบสำรวจมีประมาณ 8 
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หน้า ซึ่งทางกระทรวงได้กำหนดให้สำรวจและบันทึกทุกครัวเรือนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 
ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่มีจำนวนครัวเรือนอยู่ประมาณ 12,000 ครัวเรือน โดยทางกองสวัสดิการได้สำเนาแบบ
สำรวจให้กับทุกชุมชนแล้ว ชุมชนละ 30 ชุดก่อน และอยากให้ทุกชุมชนไปสำรวจข้อมูลครัวเรือนในชุมชนของ
ตัวเอง ถ้าไม่เพียงพอสามารถมาขอเพ่ิมจากกองสวัสดิการได้  

จึงอยากจะขอความร่วมมือจากทุกชุมชนสำรวจครัวเรือนและส่งแบบสำรวจไม่เกินภายในวันที่ 20 
มกราคม 2567 เพราะถ้ากองสวัสดิการต้องนำมาบันทึกลงในระบบ Thai QM อีกครั้งให้แล้วเสร็จภายใน 30 
มกราคม 2567 ซึ่งก็เข้าใจด้วยว่าคงอาจไม่สามารถสำรวจให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ได้ เพราะเทศบาลเมือง
บ้านไผ่เป็นเมืองใหญ่และครัวเรือนในชุมชนส่วนใหญ่เองก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไร แต่อย่างน้อยชุมชนหนึ่ง
ก็อยากให้ได้อย่างน้อย 30-100 ครัวเรือน เพื ่อที ่จะได้มีข้อมูลในระบบซึ่งขอเป็นครัวเรือนที่เป็นกลุ่ม
เปราะบางหรือมีรายได้น้อยกว่าก่อนจะได้นำมาบันทึกในระบบก่อนเพราะครั้งหนึ่ง พมจ.ขอนแก่น เคยให้เงิน
สงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมโดยต้องเป็นบุคคลหรือครัวเรือนที่อยู่ในระบบ Thai QM แต่ในทางกลับกัน
คนที่อยู ่ใน Thai QM ตอนนั้นไม่ใช่ผู ้มีรายได้น้อยหรือประสบปัญหาทางสังคมทำให้เกิดปัญหาทางการ
ช่วยเหลือเพราะไม่มีรายชื่อผู้ประสบปัญหาในระบบซึ่งเป็นหลายเทศบาลเลยมีการทำบันทึกจากเทศบาลแทน 

จึงขอความร่วมมือจากชุมชนช่วยสำรวจและส่งมาให้กับทางกองสวัสดิการตามที่กำหนด โดยตัว
แบบสอบถามสามารถรับได้หลังจากจบการประชุมในวันนี้ที่จุดลงทะเบียนผู้มาร่วมประชุม 

- ขอเน้นย้ำเรื่องเบี้ยยังชีพ กรณีย้ายภูมิลำเนาไป อปท. อื่นแล้วไม่ได้แจ้งลงทะเบียนใหม่ใน อปท. ที่
ย้ายไป จึงขอประชาสัมพันธ์ว่าถ้ามีผู้สูงอายุ พิการ ย้ายภูมิลำเนาให้ไปลงทะเบียนเพ่ือขอรับเบี้ยยังชีพใน อปท. 
แห่งใหม่ท่ีย้ายไปเพ่ือให้ อปท. ที่ย้ายไปแจ้งมายังเทศบาลให้ตัดออกจากระบบเพ่ือไปรับสิทธิต่อเนื่องที่ อปท. ที่
ย้ายไปแทน ไม่งั้นสิทธิจะขาดและไม่ได้รับเงินย้อนหลัง  

- นายอนุชา  พุทธศรี ประธานชุมชนแก้วทรานี ได้สอบถามกับที่ประชุมว่า Thai QM และ จปฐ. 
แตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร ทำไมถึงได้สำรวจเหมือนกัน โดย นางสาวภัทราวรรณ  เกิดพิทักษ์ หัวหน้าฝ่าย
สังคมสงเคราะห์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้ให้คำตอบประเด็นนี้ว่าระบบของ จปฐ. 
เป็นการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนเหมือนกันแต่เป็นส่วนของพัฒนาการอำเภอเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งลักษณะ
ข้อมูลคล้ายกันแต่จุดประสงค์และการรับมอบหมายของหน่วยงานต่างกัน จปฐ. มีจุดประสงค์หลักคือเก็บ
เฉพาะข้อมูลครัวเรือนมีอำเภอเป็นผู้ได้รับมอบหมาย ส่วน Thai QM มีจุดประสงค์หลักคือการขจัดความ
ยากจนมีเทศบาลหรือ อปท. ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเคยถามกับทางจังหวัดแล้วทั้งที่ลักษณะข้อมูลเหมือนกัน
ทำไมไม่นำมาใช้ร่วมกันเพ่ือลดความซ้ำซ้อน โดยคำตอบที่ได้รับคือเนื่องจากโปรแกรมของ จปฐ. เป็นโปรแกรม
เก่าที่ทำมาก่อนนานแล้วและ Thai QM เป็นโปรแกรมใหม่ที่ทำมาทีหลังทำให้ไม่สามารถดึงข้อมูลมาใช้ร่วมกัน
ได้ ซึ่งในอนาคตถ้าโปรแกรมมีการพัฒนาที่ดีว่านี้ก็คงจะสามารถดึงข้อมูลมาใช้ร่วมกันได้  
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 7. เรื่องอื่น ๆ  มีดังนี ้  
1. ว่าที่ร้อยโทวิทยาคม  ลาปราบ รองปลัดเทศบาล ได้แจ้งกับที่ประชุมในเรื่องของความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน สืบเนื่องจากการได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีฯ ได้ไปร่วมประชุมผู้บริหาร อปท. ของ
จังหวัดขอนแก่น โดยมีเรื่องที่ทางจังหวัดได้สั่งการมาคือ เรื่องภัยแล้งและอัคคีภัย เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งและ
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ยังไม่มีฟ้าฝน ถ้ามีเกิดมีการเผาในที่โล่งก็อาจลามไปสู่อัคคีภัยได้ตามชุมชนและท้องทุ่งต่างๆ ซึ่งจะสร้างความ
เสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ และในส่วนเทศบาลเมืองบ้านไผ่เป็นเขตพ้ืนที่เมืองหากเกิดอัคคีภัยก็อาจทำให้
เกิดความเสียหายรุนแรงได้ จึงขอฝากทางประธานชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้อง ประชาชนในชุมชนให้
เฝ้าระวังกัน รวมถึงเรื่องระบบไฟฟ้าต่างๆ เพราะอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดอัคคีภัยก็มาจากไฟฟ้าลัดวงจร
เช่นกัน จึงขอความร่วมมืออย่าจุดหรือเผาไฟในที่โล่งและเพื่อเป็นป้องกันการเพิ่มขึ้นของฝุ่น PM 2.5 ที่กำลัง
เคลื่อนจากภาคเหนือลงมาสู่ภาคอีสานด้วย  

อีกเรื่องคือการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานราชการที่มีการใช้รถจักรยานยนต์ต้องมีการสวมหมวกกันน็อค 
โดยให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งได้ประกาศตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2566 เรื่องรณรงค์สวม
หมวกกันน็อค 100 เปอร์เซ็นต์ โดยให้ส่วนราชการได้กำชับบุคลากรในหน่วยงานให้สวมมหมวกกันน็อคมา
ทำงาน ตลอดจนประชาชนที่มาติดต่อราชการในหน่วยงานด้วย ซึ่งทางนายอำเภอเองก็ได้นำเรื่องนี้ไปเป็น
ขบวนรณรงค์สวมหมวกกันน็อคในงานบุญกุ้มข้าวใหญ่เช่นกัน  

และประชาสัมพันธ์เรื่องหอดูดาว ศูนย์วิทยาศาสตร์ สถาบันดาราศาสตร์ ของแก่นซึ่งก่อสร้างเสร็จแล้ว
และเปิดเมื่อเดือนตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ฝากขอความร่วมมือหน่วยงานให้ประชาสัมพันธ์และรณรงค์
เชิญชวนพี่น้อง ประชาชน ได้เข้าไปรับชมและศึกษาในหอดูดาวดังกล่าว โดยจะเปิดทุกวัน เวลา 8.00 น. – 
22.00 น. ตั้งอยู่ที่ เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ โดยช่วงนี้ยังเข้าชมฟรีอยู่ จึงได้ฝากประชาสัมพันธ์มา ณ 
ที่นี ้

2. นางละมัย  ต่ายทรัพย์ ประธานชุมชนสมหวังสังวาล ได้แจ้งกับที่ประชุมว่า ถ้าใครสนใจจะเป็น
นางรำของขบวนสามารถติดต่อได้ที่ต ัวแทนของแต่ละเขตซึ ่งได้มีการประสานไปเป็นที ่เรี ยบร้อยแล้ว
ประกอบด้วย เขต 1 กับ คุณกันนิกา  อักษรเสือ ชุมชนหนองลุมพุก เขต 2 กับ นางละมัย  ต่ายทรัพย์ ประธาน
ชุมชนสมหวังสังวาล และเขต 3 กับ คุณฉวี โดยนางรำ 50 คน ก็จะเฉลี่ยคนให้ครบทั้ง 3 เขต 

โดยจะเริ่มซ้อมวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงอยากขอให้ทางเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้เตรียมเพลงไว้ ซึ่ง
จะมาซ้อมที่หอประชุมประชาเมืองไผ่ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และอยากทราบว่าปีนี้ใช้กี่เพลงอยากให้ช่วยแจ้ง
ด้วย รวมถึงเรื่องการเต้นแอโรบิกจำกัดจำนวนคนไหมและใช้กี่เพลง 

- นางสุภาภรณ์  คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้ตอบคำถามในเรื่องดังกล่าวว่าหลังเลิก
ประชุมครั้งนี้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของแอโรบิกและเพลงที่จะรำจะติดต่อคณะกรรมการเลขาอีกครั้งและแจ้งให้
ทราบอีกครั้งภายในวันนี้ 

3. นายธนดล  กิตติวิจารณ์ ประธานชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ได้ร้องเรียนกับทาง นายวรพล  ภัคสุขชัย 
รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ในที่ประชุม อันสืบเนื่องจากได้มีคำร้องไปที่ศูนย์ดำรงธรรมเรื่องระบบเสียง
ของร้านอาหารต่างๆ ที่ดังเกินไปและได้มีการเรียกประธานชุมชนในเขตพื้นที่ไปให้ปากคำ จึงอยากขอแจ้งให้
ทางเทศบาลช่วยออกไปตรวจสอบดูเรื่องเครื่องเสียงของร้านอาหารบริเวณชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขให้เบาลงหน่อย  

- นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้สอบถามเพ่ิมเติมกับทาง นายธนดล  กิตติ
วิจารณ์ ประธานชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ว่าช่วงเวลาที่เกิดเสียงดังยังอยู่ในกรอบห้วงเวลาที่ทางเทศบาลเปิดให้
ร้านอาหารได้เปิดดำเนินกิจการหรือไม่ ซึ่งทางเทศบาลกำหนดให้เปิดได้ตั้งแต่ 21.00 น. – 00.00 น. ซึ่ง
ได้รับคำตอบว่ายังอยู่ในห้วงเวลาที่ทางเทศบาลกำหนดอยู่เพียงแต่อาจจะมีเสียงที่ดังเกินไป โดยทางตำรวจก็ได้
ลงไปกำชับแล้วก็เลยอยากให้ทางเทศบาลลงไปกำชับเพิ่มเติมอีกที  
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- นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้รับเรื่องเอาไว้และจะประสานให้เจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องลงไปดำเนินการตรวจสอบเรื่องเสียงอีกที 

4. นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ทราบกับที่ประชุมเกี่ยวกับการ
แก้ปัญหาสุนัขจรจัดที่กำลังดำเนินการอยู่ ได้พบปัญหาเพ่ิมเติมคือ มีคนนอกพ้ืนที่เอาสุนัขมาปล่อยในพ้ืนที่ของ
เขตของเทศบาลซึ่งมีจำนวนเยอะมาก และอีกอย่างพอทางเทศบาลเราไปจับสุนัขจรจัดก็โดนร้องเรียนเนื่องจาก
ทางเทศบาลและจังหวัดยังไม่มีศูนย์พักพิงหรือศูนย์กักกังที่เป็นรูปธรรมจริง ทำให้ตอนนี้ถูกกลุ่ม Watch Dogs 
ทั้งในจังหวัดขอนแก่นและในเขตเทศบาลที่เป็นเครือข่ายโจมตี จึงอยากจะขอชะลอเรื่องนี้ไว้ก่อนในช่วงนี้แต่ก็
ได้มีความพยายามพลักดันเรื่องการก่อตั้งศูนย์พักพิงหรือศูนย์กักกังสุนัขจรจัดอยู่  ทำให้ตอนนี้ต้องไปปล่อยที่
บริเวณโคกขยะก่อน และถ้าถามว่าทำไมไปปล่อยที่นั้นแล้วไม่ตั้งศูนย์ที่นั้นเลย เนื่องจากตามระเบียบกฎหมาย
ของไซด์ขยะที่จริงห้ามไม่ให้ภายในไซด์มีเรื่องเกี่ยวกับสุนัขหรือทำเป็นแหล่งพักพิงหรือกักกังและตอนนี้ทางคดี
ของเทศบาลกับทางหินตั้งศาลก็ได้พิพากษามาแล้วให้เทศบาลปรับปรุงไซด์ขยะถ้าไม่ทำก็ต้องปิด จึงนำเรียนมา
ให้ที่ประชุมทราบ 

5. นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมเกี่ยวกับการลงตีเส้น
ถนนใหม่เพื่อให้เส้นถนนบริเวณต่างๆ มีความชัดเจนยิ่งขึ้นใน ซึ่งได้ลงไปในพื้นที่ของชุมชนแล้ว ซึ่งทางชุมชน
ไหนยังไม่ได้ไปก็ขอให้รอก่อนเพราะบางพ้ืนทีต่้องใช้สีคนละประเภทกัน 

6. นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมเกี่ยวกับการแก้ปัญหา
บริเวณพ้ืนที่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ตอนนี้ทางกองช่างก็กำลังลงไปช่วยปรับพ้ืนที่ให้ วันนี้ก็จะได้ลงไปบริเวณห้วยนา
ทราย 

7. นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ประธานชุมชนหลักสิบสี ่ในที่
ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องเครื่องเสียงตามสายของชุมชน ซึ่งได้คุยกับทางกองสวัสดิการแล้วตอนนี้กำลังให้
เจ้าหน้าทีดู่เบื้องต้นและอยู่ในขั้นตอนของการเบิกงบประมาณ ถ้าได้มาแล้วก็จะรีบดำเนินการให้  

ส่วนของคลองชลประธานที่ได้ดำเนินการซ่อมไปก่อนแล้วแต่ไม่มีเสียงก็ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการ
แล้ว จึงอยากขอให้ทางประธานชุมชนคลองชลประธานได้ไปตรวจสอบดูอีกครั ้ง  ส่วนเรื ่องถนนต้องรอ
งบอุดหนุนมาก่อน 

8. นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมเกี่ยวกับ เรื่องการทำ
ป้ายชุมชนให้แต่ละชุมชนว่ากำลังอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่ 

9. นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้แจ้งให้ประธานชุมชนหมู่หนึ่งพัฒนาว่า
เรื่องสนามกีฬาตอนนี้เหลือแค่สปอร์ตไลท์ 2 ดวง 

10. นายวันชัย  สอนอินทร์ ประธานชุมชน บ.ข.ส. ได้สอบถามกับทางที่ประชุมเรื่องแว่นตาที่ทาง
เทศบาลได้มีการวัดสายตาเพื่อตัดแว่นแล้วนั้นใกล้ได้รึยัง อีกเรื่องคือแบบสอบถามแจ้งการโอนเงินผ่านระบบ 
KTB ต้องเป็นธนาคารกรุงไทยใช่หรือไม่ กรอกเสร็จแล้วส่งตอนไหน และอีกเรื่องการประชุมของคณะกรรมการ
ชุมชนที่ออกล่าช้าจากที่หลายชุมชนทำผิดกันเยอะจากความเข้าใจในการเขียนรายงานที่ไม่ตรงกัน ทำไมตอน
ที่มาส่งรายงานเจ้าหน้าที่ไม่ช่วยตรวจเช็คให้ก่อนจะได้แก้ในวันที่มาส่งเลยทำไมต้องมาแก้หลังจากส่งไปแล้ว 

- นางสาวภัทราวรรณ  เกิดพิทักษ์ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง
สวัสดิการสังคม ได้ตอบคำถามเรื่องโครงการแว่นสายตา ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการสรุปข้อมูลและ
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นำเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อย่างที่เคยนำเรียนไปการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตไม่ใช่รับเรื่องมาแล้วจะทำได้เลยบางอย่างต้องผ่านทางคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนก่อน ซึ่งตอนนี้
สรุปข้อมูลเสร็จแล้วและกำลังทำบันทึกเพื่อขอเชิญประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนในการพิจารณา
ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของเทศบาลได้ประกาศไว้ เพราะในตอนที่มีการให้มาวัดสายตามีบางคนที่ไม่มาและมี
บางคนได้มีการเปลี่ยนกับอีกคนแทนจึงต้องมีการทำและตรวจสอบเอกสารใหม่จากจำนวนคนประมาณ 400-
500 คน ทำให้ต้องใช่เวลาในการตรวจสอบ เพราะในตอนเข้าประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือจะมีการ
ตรวจสอบเอกสารที่แนบไปกับแบบขอรับการช่วยเหลือ ฉะนั้น จำเป็นต้องมีความรอบคอบในการตรวจเอกสาร
ใหท้ี่ถูกต้องเพ่ือกันไม่ให้มีการตัดคนที่ไม่เข้าเกณฑ์ออกระหว่างประชุม 

และเรื่องบอร์ดของคณะกรรมการชุมชนได้ส่งรายละเอียดให้ทางร้านออกแบบแล้ว ซึ่งทางร้านจะส่ง
แบบมาให้ดูหลังวันที่ 15 มกราคม 2567 

- นายประจวบ  สารกูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน สังกัดกองสวัสดิการสังคม ได้ตอบคำถามเรื่องของ
รายงานการประชุมประจำเดือนที่ทำไมไม่ตรวจตอนที่มาส่งเลย คือหลายคนที่มาส่งนั้นไม่ได้มาส่งกับตัวของ
เจ้าหน้าที่โดยตรงแต่ได้มีการเอาไปวางไว้บนโต๊ะของเจ้าหน้าที ่แทน ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจสอบให้ใน
ภายหลังแต่ไม่ได้แจ้งเพราะกลัวต้องให้คนที่ผิดต้องกลับไปกลับมาก็เลยรอแจ้งทีเดียวเลย แต่ถ้าใครมาส่งกับ
เจ้าหน้าทีโ่ดยตรงก็จะมีการตรวจสอบให้และแก้ตรงนั้นเลย 

ส่วนเรื่องการโอนเงินระบบ KTB ข้อดีคือไม่ต้องรอมารับเงินสด ณ ที่ทำการเทศบาลโดยตรงแบบ
เดือนต่อเดือนที่ผ่านมา พอทำเรื่องเบิกมันก็จะโอนเข้าบัญชีธนาคารผ่านระบบนี้เลย ที่เป็นอยู่ตอนนี้คือเป็นการ
ทำเรื่องเงินยืมและต้องจ่ายให้ครบทุกคนก่อนถึงจะส่งใช้เงินยืมเพื่อยืมเงินเดือนต่อไปได้ทำให้เกิดความล่าช้า 
ทาง ผอ.คลัง จึงได้แนะนำระบบนี้แต่ขอให้คณะกรรมการชุมชนทุกคนไปกรอกเอกสารที่ให้ไปให้ครบก่อน ที่
ถามว่าใช้แค่ธนาคารกรุงไทยไหม ทาง ผอ.คลัง เน้นให้ใช้กรุงไทยก่อน ถ้าไม่มีใช้ธนาคารไหนก็ได้ ส่วนจะเริ่มใช้
ในเดือนไหนต้องให้ทาง ผอ.คลัง พูดคุยกับทางผู้บริหารก่อนในการโอนเข้าบัญชีโดยตรง แต่ก่อนอื ่นขอ
เอกสารรายงานที่ได้ให้ไปแก้ไขคืนก่อนเพื่อที่จะได้ทำเรื่องยืมของ 3 เดือนก่อน (ต.ค.66 - ธ.ค.66) ให้เสร็จ
ภายในเดือน มกราคม 2567 ส่วนรายงานประชุมเดือนมกราคมนี้อย่างเพ่ิงส่ง และจะมีการนัดประธานชุมชน
ทุกคนมาประชุมชี้แจงในเรื่องของการทำรายงานแบบหน้าต่อหน้าอีกทีจะได้ เกิดความเข้าใจตรงกันและไม่ทำ
ผิดพลาดมาอีก และท่ีสำคัญอย่าเอารูปเดิมของเดือนก่อนมาแนบไม่งั้นจะถือว่าไม่ได้ประชุมจริง  

เรื่องแบบสอบถาม KTB ที่ได้ไปต้องเอาไปแจกให้คณะกรรมการในชุมชนของตนเองให้ครบทุกคน
ด้วย ในแบบสอบถามตรงตำแหน่งทั้ง 5 คนจะมีตำแหน่งของตัวเองอยู่แล้วคือ ประธาน รองประธาน เลขา 
เหรัญญิก และกรรมการ ตรงสำนัก/กอง/สังกัด ให้ใส่บ้านเลขที่ของตัวเอง ตรงกรณีขอรับเงินผ่านระบบ KTB 
ให้เลือกกรณีสังกัด อปท. เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพื่อเข้าบัญชีธนาคารรับค่าจ้างหรือค่าตอบแทน เพราะใช้
ระเบียบคณะกรรมการชุมชนว่าด้วยของเทศบาล ซึ่งถือว่าท่านเป็นบุคลากรของ อปท. เพราะได้รับค่าตอบแทน
จากกระทรวงมหาดไทย ส่วนธนาคารอะไรให้เน้นกรุงไทยก่อนถ้าม ีและเม่ือเทศบาลโอนเข้าบัญชีแล้วจะให้แจ้ง
ผ่านเบอร์โทรหรือ E-Mail เลือกกรอกเบอร์หรือเมล์ลงไป ถ้ากรอกมาครบแล้วต้องรอทาง ผอ.คลังไปคุยกับ
คณะผู้บริหารก่อน และให้ดีแนบสำเนาหน้าบัญชีธนาคารของแต่ละคนมาด้วย 
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11. นายวันชัย  สอนอินทร์ ประธานชุมชน บ.ข.ส. ได้สอบถามกับทางสำนักปลัดผ่านที่ประชุมเรื่อง
บอร์ดของ อปพร. เรื่องผ่านมานานแล้วเมื่อไรจะเสร็จ และเรื่องขบวนบุญกุ้มข้าวใหญ่ที่จะให้ อปพร. แต่งชุดไป
เดินแต่ใส่หมวกกันน็อคมันจะเหมาะหรือไม่แล้วหมวกกันน็อคทางอำภอหรือเทศบาลเป็นผู้แจก 

- นางสุภาภรณ์  คำภูเงิน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้ตอบคำถามเรื่องบอร์ด อปพร. ว่าจะเรื่อง
ติดตามให้เนื่องจากเรื่องมันก็นานแล้วตั้งแต่แต่งตั้ง อปพร. ไปซึ่งนึกว่าเสร็จไปแล้วจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ 

ส่วนเรื่องขบวนแห่หมวกกันน็อคเป็นการให้จัดหามาเอง แต่จะมีการพิจารณาเรื่องขบวนแห่และแจ้ง
รายละเอียดให้ทราบอีกที 

12. นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ ได้ฝากให้ทางประธานชุมชน ได้ช่วยแจ้ง
ประชาสัมพันธ์กับคนในชุมชนให้พาเด็ก ๆ มาร่วมงานวันเด็กของเทศบาลในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 นี้ 

 
ที่ประชุม...  รับทราบ 
 
 

                                                                            (นายประจวบ  สารกูล) 
                                                                           หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 

                                                               ผู้สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน 
                                                                                      เดือนมกราคม  2567 
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ภาพถ่ายการดำเนนิงานโครงการประชมุประจำเดือนองคก์รภาคประชาชน  
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2567 

วนัจนัทรท์ี ่ 8  มกราคม  2567  เวลา 08.30 น. 
ณ หอประชมุประชาเมอืงไผ่ เทศบาลเมอืงบ้านไผ่ 
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                 (นายประจวบ  สารกูล)    
                                   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
                                                            ผู้สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน 
                                                                                   เดือนมกราคม  2567 


